

สรุปข่าวประจำวันวันที่ 19-25 มิถุนายน 2562

เอกชนหวังรัฐบาลดูแลอุตสาหกรรมข้าวทั้งระบบแนะประกันราคาข้าวแค่ระยะสั้น

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยภายหลังร่วมงานประกาศเกียรติคุณข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่ได้รับเครื่องหมายรับรองรูปพนมมือ ครั้งที่ 37 ที่กระทรวงพาณิชย์ ว่า ในการดูแลอุตสาหกรรมข้าวไทย อยากให้รัฐบาลใหม่และรัฐมนตรีคนใหม่ที่จะเข้ามากำกับดูแลกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับฟังความเห็นและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ส่งออก โรงสี ผู้ผลิตข้าวถุง และชาวนา ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอแนะนโยบายและแนวทางระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้นำเสนอมาตลอดในหลายเรื่อง เช่น การเพาะปลูกพันธุ์ข้าวใหม่ๆ ที่ตลาดต้องการ การลดต้นทุนผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆ มีการกำหนดพื้นที่เพาะปลูกที่ชัดเจนว่าพื้นที่ใดปลูกพันธุ์อะไรและปริมาณเท่าไร

ร.ต.ท.เจริญ กล่าวว่า ส่วนการพยุงราคาข้าวเปลือก ก็เห็นด้วยหากใช้การประกันรายได้เกษตรกร แต่ก็ใช้ได้เพียงระยะสั้นเพื่อให้รายได้ชาวนาอยู่ได้ แต่ต้องเร่งกำหนดแนวทางในการดูแลอุตสาหกรรมรวมซึ่งในขณะนี้ไม่มีทิศทาง

“รัฐบาลใหม่ที่เข้ามาอยากให้เปิดใจกว้าง รับฟังนำเสนอจากทุกส่วนไปพร้อมๆ กัน แล้วนำมาประมวลกำหนดเป็นทิศทางให้แต่ละหน่วยได้มาประกอบแผนในการธุรกิจหรือการผลิต ไม่ใช่คิดแค่จะอย่างไรให้ราคาข้าวสูงแต่ผู้ค้าอยู่ไม่ได้ ไม่อยากให้รัฐมนตรีและรัฐบาลที่เข้ามาเน้นจะดึงแต่ราคาข้าว เพราะวันนี้การส่งออกยังเจอปัญหาแข่งขันเรื่องราคาสูง และค่าบาทแข็งทำให้การขายระยะยาวทำได้ยากขึ้น บาทผันผวนสูงและเร็ว การกำหนดราคาขายทำได้ยากกว่า คู่แข่งที่ค่าเงินแข็ง เช่น เวียดนาม ขณะที่ค่าบาทไทยวันนี้ 31.10 บาทต่อเหรียญสหรัฐ แข็งกว่าสัปดาห์ก่อนที่ 32 บาทต่อเหรียญ ทำให้สมาคมยังคงตัวเลขคาดส่งออกข้าวทั้งปี 2562 ไว้ที่ 9.5 ล้านตัน ต่ำกว่าเป้าหมายกระทรวงพาณิชย์ที่กำหนดไว้ 10 ล้านตัน

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้จัดงานประกวดและมอบรางวัลข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก 2561/62 การมอบรางวัลข้าวตราคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2562 และการประกาศเกียรติคุณข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่ได้รับเครื่องหมายรับรองรูปพนมมือ โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 37 ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2523 การจัดงานการประกวดนี้มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกษตรกรผู้ทำนาและกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์การเกษตร มีความตื่นตัวและได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะผลิตข้าวหอมมะลิให้ได้คุณภาพ และพยายามรักษาคุณภาพไว้อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิขึ้นมาเป็นลำดับสอดคล้องกับความต้องการตลาดข้าวหอมมะลิที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้การประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการเป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายการตลาดนำการผลิตของรัฐบาล ไทยจึงควรต้องรักษา พัฒนา และยกระดับคุณภาพข้าวหอมมะลิของไทยให้ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

สำหรับสถานการณ์การส่งออกข้าวหอมมะลิของไทยจะประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศปรากฏการณ์เอลนีโญที่ส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิของประเทศไทย และความผันผวนของ

เศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคำสั่งซื้อของคู่ค้าเดิมและคู่ค้าใหม่ๆ แต่กระทรวงพาณิชย์ยังคงมั่นใจว่าการส่งออกข้าวไทยในปี 2562 นี้ จะยังไม่น้อยกว่า 10 ล้านตัน ตามเป้าหมาย โดยที่ผ่านมาได้ทำงานกับทั้งสมาคมและผู้ประกอบการค้า และผู้ส่งออกข้าวอย่างใกล้ชิด และมั่นใจว่าข้าวหอมมะลิของไทยเองเป็นที่นิยมและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วโลกอยู่แล้ว ซึ่งหากไทยยังคงรักษาคุณภาพไว้ได้อย่างสม่ำเสมอ การผลักดันการส่งออกก็ไม่ใช่ว่าที่ยากเกินไปนัก ดังนั้นเพื่อให้ประเทศไทยยังคงรักษาสถานะความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้านการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิได้อย่างยั่งยืน จึงจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้เกษตรกรรักษาคุณภาพข้าวหอมมะลิให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานไว้ได้อย่างต่อเนื่อง

ที่มา ข่าวสดออนไลน์

พาณิชย์ แะโอกาสขยายส่งออกสินค้าเกษตรไปจีน หลัง WTO ตัดสินให้สหรัฐฯ ชนะคดีโควตาภาษีข้าวกับจีน

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า จากการฟ้องร้องการการค้าโลก (WTO) ได้เผยแพร่รายงานคำตัดสินกรณีสหรัฐฯ ยื่นฟ้องจีนภายใต้กระบวนการระงับข้อพิพาทของ WTO เมื่อเดือนธันวาคม 2559 ว่า การบริหารจัดการโควตาภาษี (Tariff Rate Quota : TRQs) ในสินค้าข้าวสาลี ข้าวเมล็ดสั้น กลางและยาว และข้าวโพดของจีนขัดกับข้อผูกพันของจีนใน WTO มีการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การจัดสรรโควตาที่คลุมเครือ ไม่โปร่งใส โดยขาดการเผยแพร่รายละเอียดและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งมีการกำหนดเงื่อนไขที่ขัดกับหลักการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น การกำหนดให้ผู้นำเข้าข้าวสาลีและข้าวโพดภายใต้โควตาจะต้องผลิตในโรงงานของตนเองเท่านั้น และการไม่อธิบายรายละเอียดในการแบ่งปริมาณโควตาสำหรับเอกชนและรัฐวิสาหกิจ

โดยที่ผ่านมา China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation (COFCO) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดสรรโควตานั้น ไม่จำเป็นต้องคืนโควตาที่ไม่ได้ใช้ ซึ่งเป็นการปิดโอกาสไม่ให้เอกชนได้รับการจัดสรรโควตาในส่วนนั้น

นางอรมน กล่าวว่า คำตัดสินของ WTO ข้างต้นจะส่งผลให้จีนต้องปรับปรุงการบริหารโควตาให้มีความโปร่งใส คาดการณ์ได้ และเป็นธรรมมากขึ้น โดยต้องมีเงื่อนไขและกระบวนการที่ชัดเจน และไม่ขัดขวางการใช้ปริมาณโควตาให้เต็มจำนวน จึงน่าจะเป็นโอกาสของไทยในการขยายการส่งออกข้าวไปจีนเพิ่มขึ้นได้

ทั้งนี้ จีนมีการกำหนดโควตาภาษี โดยมีปริมาณโควตาปีละ 5.32 ล้านตัน แบ่งเป็น ข้าวเมล็ดสั้นและเมล็ดกลาง 7 รายการ 2.66 ล้านตัน และข้าวเมล็ดยาว 7 รายการ 2.66 ล้านตัน อัตราภาษีสำหรับสินค้าที่นำเข้าภายใต้โควตาอยู่ที่ร้อยละ 1 และ 9 สำหรับปริมาณนำเข้าที่เกินโควตาจะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 65

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวอีกว่า คำตัดสินของ WTO เป็นกรณีศึกษาที่สำคัญ ซึ่งกรมฯ จะติดตามความคืบหน้ากรณีพิพาทนี้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากกระบวนการระงับข้อพิพาทใน WTO ยังเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ได้ ซึ่งหากจีนอุทธรณ์คำตัดสินดังกล่าวก็อาจใช้เวลาอีกประมาณ 1 ปี หรือมากกว่านั้นจึงจะทราบผลการตัดสินขั้นสุดท้าย ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแต่งตั้งสมาชิกองค์กรอุทธรณ์จำนวน 6 ใน 7 ตำแหน่งที่จะว่างลงในปีนี้ด้วย เนื่องจากจนถึงขณะนี้สมาชิก WTO ยังไม่สามารถเริ่มกระบวนการคัดเลือกสมาชิกองค์กรอุทธรณ์ในตำแหน่งที่ว่างลงได้ เพราะมีการเชื่อมโยงกระบวนการคัดเลือกกับการหาหรือเพื่อปฏิรูปองค์กร WTO ในภาพรวม

สำหรับในปี 2561 ไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับที่ 2 ของโลก รองจากอินเดีย โดยไทยส่งออกข้าวสู่ตลาดโลกในปริมาณกว่า 11,089 ล้านตัน เป็นมูลค่า 5,619.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 8.34 เมื่อเทียบกับปี 2560 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.02 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของไทย โดยมีตลาดส่งออกหลัก อาทิ อาเซียน เบนิน และ จีน เป็นต้น ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ธ.ก.ส. พร้อมหนุนนโยบายประกันภัยพืชผล-แก้หนี้นอกระบบของรัฐบาลใหม่

นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ติดตามนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งได้มีการเตรียมพร้อมสนับสนุน โดยเฉพาะโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ดีในระดับที่เหมาะสม โดยที่ผ่านมา ธ.ก.ส. เคยดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งทำให้ธนาคารมีความพร้อมที่จะดำเนินการเรื่องนี้ได้ทันทีหากรัฐบาลใหม่มีนโยบายลงมา

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ผ่านมาในโครงการชดเชยต้นทุนการผลิตและเก็บเกี่ยวการปลูกข้าวฤดูกาลผลิตปี 2561/62 ให้กับเกษตรกร 4 ล้านราย รายละไม่เกิน 12 ไร่ ไร่ละ 1,500 บาท ใช้เงินไปทั้งหมด 56,000 ล้านบาท คาดว่าการประกันรายได้เกษตรกรที่ปลูกข้าวจะใช้เงินใกล้เคียงกัน โดยธนาคารจะเป็นผู้จ่ายเงินให้รัฐบาลก่อน หลังจากนั้นรัฐบาลทยอยตั้งงบประมาณมาใช้ให้กับธนาคารต่อไป

สำหรับฤดูกาลผลิต 61/62 ที่ผ่านมา ธนาคารตั้งเป้าให้เกษตรกรทำประกันภัยพืชผลจำนวน 30 ล้านไร่ ให้ประกันพืช 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด โคนม และลำไย มีเกษตรกรมาประกันภัยจำนวน 1.9 ล้านราย เป็นพื้นที่ 27.6 ล้านไร่ เกษตรกรจ่ายค่ากรมธรรม์ 2,400 ล้านบาท มีเกษตรกรได้รับการชดเชย 1,200 ล้านบาท

"ธ.ก.ส. ยังพร้อมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลใหม่เรื่องการประกันภัยพืชผลฤดูกาลผลิต 2562/63 ซึ่งเริ่มให้เกษตรกรทำประกันตั้งแต่เดือน พ.ค. ที่ผ่านมา เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติ โดยจะมีการเพิ่มพืชที่จะให้ประกันความเสี่ยงหรือไม่ต้องขึ้นกับการตัดสินใจของรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง" นายสมเกียรติ กล่าว

ธ.ก.ส.ยังพร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเรื่องการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ และการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่จะมีการลงทะเบียนผู้รับสวัสดิการจากรัฐรอบใหม่ ซึ่งเงื่อนไขเป็นอย่างไร ต้องรอให้รัฐบาลเข้ามาเห็นชอบ ส่วน ธ.ก.ส. มีความพร้อมดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้ว

ในวันนี้ ธ.ก.ส. ได้ร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) 8 แห่ง จัดโครงการตลาดนัดประชารัฐ วายุกษ์รักประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ซึ่งกำหนดจัดตลาดเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่ 26-28 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ให้ประชาชน ผู้ประกอบการ เกษตรกรทั่วไปและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น โดยคาดว่าจะมีเงินสะพัดภายในงาน ประมาณ 10 ล้านบาท

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สงครามการค้า เศรษฐกิจคู่ค้าหด บาทแข็งพ่นพิษ จุดส่งออกพ.ค.ติดลบ 5.79%

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า การค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือนพ.ค.2562 การส่งออกมีมูลค่า 21,017.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 5.79% เทียบกับเดือนพ.ค.2561 ถือว่าขยายตัวติดลบสูงสุดในรอบ 34 เดือนนับจากเดือนก.ค.2559 ที่ติดลบถึง 6.27% และเมื่อคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 663,647 ล้านบาท ลดลง 4.04% ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 20,836.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 0.64% เมื่อคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 666,810.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.17% ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 181.5 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่เมื่อคิดเป็นเงินบาทขาดดุล 3,163.3 ล้านบาท แต่เมื่อหักมูลค่าการส่งออกสินค้าทองคำและน้ำมัน ที่มีความผันผวนมาก ออก ทำให้เดือนพ.ค. การส่งออกติดลบเพียง 2.6%

สำหรับการส่งออกในช่วง 5 เดือน ของปี 2562 (ม.ค.-พ.ค.) มีมูลค่ารวม 101,561.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 2.70% เมื่อคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 3,204 ล้านล้านบาท ลดลง 2.31% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 100,830.3 ล้านเหรียญ

สหรัฐ ลดลง 0.99% เมื่อคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 3.229 ล้านล้านบาท ลดลง 0.45% ส่งผลให้เกินดุลการค้า 731 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่เมื่อคิดเป็นเงินบาทขาดดุล 24,676.8 ล้านบาท

“การส่งออกเดือนพ.ค. ที่ลดลง ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าชะลอตัว ภาวะการเงินโลกที่ตึงตัว รวมถึงความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในยุโรป การถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (อียู) ของสหราชอาณาจักรยังไม่ยุติ รวมถึงค่าเงินบาทที่แข็งค่ามาก แต่ยังมีดีที่การส่งออกไทยได้รับผลกระทบน้อยกว่าหลายประเทศในภูมิภาค ที่ส่วนใหญ่ติดลบมากกว่า 10% เช่น สิงคโปร์ ติดลบสูงถึง 17% และการส่งออกไทยยังขยายตัวได้ดีในหลายตลาด ทั้งตลาดเดิม อย่างสหรัฐฯ และอินเดีย และตลาดดาวรุ่งใหม่ เช่น แคนาดา รัสเซียและซีไอเอส โดยสินค้าเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มอาหารและเครื่องสำอางยังขยายตัวได้ดีมาก”

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า ในเดือนพ.ค. ผลกระทบของสงครามการค้า ทำให้มูลค่าการส่งออกไทยหายไป 135 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 0.64% ของมูลค่าการส่งออกเดือนพ.ค. เพราะทำให้มูลค่าส่งออกสินค้าไทยที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตของจีนลดลงมากถึง 281 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือลดลง 4.3% จากการลดลงของแผงวงจร เครื่องจักรและส่วนประกอบ ยานยนต์และชิ้นส่วน รวมถึงมูลค่าส่งออกสินค้าสหรัฐฯ ใช้มาตรการเซฟการ์ดขึ้นภาษีนำเข้า ทั้งแผงโซลาร์เซลล์ และเครื่องซักผ้า ลดลงมาก แม้สินค้าบางรายการที่ส่งออกไปสหรัฐฯ เพื่อทดแทนสินค้าจีน มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 126.8 ล้านเหรียญสหรัฐ

สำหรับเดือนพ.ค.2562 ที่มูลค่าส่งออกลดลงมาก มาจากหมวดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ลดลง 1.4% สินค้าสำคัญที่ลดลง เช่น น้ำตาลทราย ข้าว ยางพารา ทุ่นากระป๋อง และสินค้าอุตสาหกรรม ลดลง 3% สินค้าสำคัญที่ลดลง เช่น ทองคำ สินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น ขณะที่ตลาดส่งออกของไทย ที่ยังขยายตัวได้ดี เช่น สหรัฐฯ บรูไน อินเดีย เป็นต้น ส่วนตลาดที่หดตัว เช่น ญี่ปุ่น อียู อาเซียน จีน ทวีปออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง ละตินอเมริกา

อย่างไรก็ตาม ต้องการเสนอให้รัฐบาลใหม่ เร่งเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) กับประเทศใหม่ๆ โดยเฉพาะอียู ไม่เช่นนั้น ไทยจะเสียเปรียบการแข่งขันส่งออกกับประเทศคู่แข่ง รวมถึงผลักดันการส่งออกภาคบริการ อย่างจริงจัง และดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า ไม่เช่นนั้น สินค้าอุตสาหกรรมส่งออกของไทยจะล่าสมัย และเสียศักยภาพด้านการแข่งขัน

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมฯ ได้จัดทำแผน และกิจกรรมผลักดันการส่งออกแบบลงลึกในแต่ละภูมิภาคเสร็จแล้ว ซึ่งจะเริ่มดำเนินการได้ทันที โดยจะเริ่มเห็นผลสำเร็จได้ตั้งแต่เดือนก.ค.2562 เป็นต้นไป และหวังว่าจะทำให้มูลค่าส่งออกตั้งแต่เดือนก.ค.เป็นต้นไป ทำได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 21,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และจะทำให้มูลค่าส่งออกทั้งปีขยายตัวได้ตามเป้าหมาย 3% คิดเป็นมูลค่า 260,184 ล้านเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ กรมฯ ยังเตรียมเสนอแผนการส่งออกในช่วงหลังของปี 2562 ให้รัฐบาลชุดใหม่ได้พิจารณา โดยเน้นการเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ และผลักดันทำเอฟทีเอ, การเจาะตลาดใหม่, การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า, ส่งเสริมการค้าออนไลน์, ประชาสัมพันธ์สินค้าไทยผ่านผู้มีอิทธิพลในสื่อโซเชียล อย่างบล็อกเกอร์ หรืออินฟลูเอนเซอร์ เป็นต้น

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

xx

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวขาว 5% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลงมาอยู่ที่ราคาอยู่ที่ระดับ 340-345 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากระดับ 345-350 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า ท่ามกลางภาวะตลาดที่ยังคงเงียบเหงาเนื่องจากยังไม่ค่อยมีการเสนอซื้อขายมากนักแม้ว่าในช่วงนี้จะมีผลผลิตข้าวของฤดูการผลิตฤดูร้อน (the summer-autumn) ที่กำลังเก็บเกี่ยวอยู่ในขณะนี้ออกสู่ตลาดจำนวนมาก ซึ่งวงการค้าคาดว่า การเก็บเกี่ยวจะแล้วเสร็จในอีกประมาณ 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (the Ministry of Industry and Trade) ได้จัดการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์การส่งออกข้าวในช่วงครึ่งปีแรกเพื่อพิจารณาโอกาสและอุปสรรคต่างๆ ในการส่งออกข้าว ซึ่งพบว่าในช่วงครึ่งปีแรกการส่งออกข้าวยังไม่ค่อยดีนัก โดยการส่งออกไปยังตลาดหลัก 3 แห่ง ประกอบด้วยจีน อินโดนีเซีย และบังคลาเทศ มีจำนวนรวมประมาณ 239,000 ตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาประมาณ 83% ในขณะเดียวกันผู้ส่งออกต่างพยายามมองหาตลาดส่งออกอื่นๆ จนสามารถทำให้เวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ 2.76 ล้านตัน ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา แต่คาดว่าหลังจากนี้ผู้ส่งออกจะเผชิญอุปสรรคอีกหลายประการซึ่งจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือ

ทั้งนี้ กรมการส่งออกและนำเข้า (the Export and Import Department) รายงานว่า ในช่วง 5 เดือนแรกของปี เวียดนามส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนประมาณ 223,078 ตัน มูลค่าประมาณ 111.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณส่งออกลดลง 74% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากประเทศจีนมีสต็อกข้าวจำนวนมาก จึงทำให้ความต้องการนำเข้าในปีนี้อาจลดลง ประกอบกับทางการจีนมีมาตรการควบคุมการนำเข้าเข้มงวดมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากประเทศจีนจะลดการนำเข้าข้าวแล้ว จากการที่รัฐบาลมีการระบายสต็อกข้าวเก่าออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้จีนหันมาส่งออกข้าวมากขึ้น และถือเป็นคู่แข่งที่ประมาทไม่ได้ในขณะนี้ ซึ่งประเด็นนี้ได้สร้างปัญหาให้กับประเทศไทยและอินเดียเช่นเดียวกัน

การประชุมในครั้งนี้นี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมข้าวของเวียดนามได้เสนอให้หน่วยงานรัฐบาลมุ่งเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพข้าวให้สูงขึ้น และมองหาตลาดให้หลากหลายมากขึ้น โดยจะต้องมีโครงการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผู้ส่งออกข้าวให้สร้างตราสินค้าและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น

ที่มา *Oryza.com* และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์

กัมพูชา

กระทรวงพาณิชย์กัมพูชา (the Cambodian Commerce Minister) ได้ลงนามทางธุรกิจกับประธานของ CITIC Construction จากประเทศจีน เพื่อสร้างคลังเก็บข้าวจำนวน 12 แห่ง และไซโลข้าว 10 แห่ง ในพื้นที่ 11 จังหวัดของกัมพูชา ประกอบด้วย Pursat, Battambang, Takeo, Banteay Meanchey, Siem Reap, Kampong Thom, Kampong Cham, Prey Veng, Kandal, Kampong Speu, และ Preah Sihanouk, เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการส่งออกข้าวของกัมพูชาให้มากขึ้น ซึ่งหากสร้างเสร็จจะทำให้กัมพูชามีความสามารถในการเก็บสต็อกข้าวได้เพิ่มขึ้นอีก 0.827 ล้านตัน และสามารถอบข้าวได้เพิ่มอีกวันละ 13,000 ตัน ซึ่งโครงการในครั้งนี้มีมูลค่าประมาณ 320 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยรัฐบาลจีนจะให้การสนับสนุนเงินกู้

สำนักงานบริการด้านการส่งออกข้าวของกัมพูชา (Secretariat of One Window Service for Rice Export Formality; SOWS-REF) รายงานว่า การส่งออกข้าวในเดือนพฤษภาคม 2562 มีจำนวน 36,409 ตัน ลดลง

ประมาณ 15.21% เมื่อเทียบกับจำนวน 42,942 ตัน ในเดือนเมษายน 2562 และลดลงประมาณ 15.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 42,865 ตัน ในเดือนพฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ในช่วง 5 เดือนแรกของปี กัมพูชาส่งออกข้าวไปแล้ว 250,172 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 240,219 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับประเทศที่กัมพูชาส่งออกข้าวไปในช่วง 5 เดือนแรกของปี ประกอบด้วยประเทศจีนมากเป็นอันดับหนึ่งจำนวน 104,623 ตัน (เพิ่มขึ้น 69.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) ประเทศฝรั่งเศส 31,794 ตัน (ลดลง 3.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) ประเทศมาเลเซีย 12,717 ตัน (ลดลง 25.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) ประเทศเนเธอร์แลนด์ 7,584 ตัน (ลดลง 34.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) นอกจากนี้ยังส่งไปยังประเทศสเปน 6,191 ตัน และประเทศเยอรมนี 5,119 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปี 2561 กัมพูชาส่งออกข้าว 626,225 ตัน ลดลง 1.48% เมื่อเทียบกับ 635,679 ตัน ในปี 2560 โดยส่งออกข้าวหอมทุกชนิด (Fragrant Rice) รวม 493,597 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 79% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) เพิ่มขึ้น 25.27% เมื่อเทียบกับ 394,027 ตัน ในปี 2560 ส่วนการส่งออกข้าวขาว (White Rice) มี 105,990 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 17% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ลดลง 32.34% เมื่อเทียบกับ 156,654 ตัน ในปี 2560 และข้าวึ่ง (Parboiled Rice) 26,638 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 4% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ลดลง 68.66% เมื่อเทียบกับ 84,998 ตัน ในปี 2560

สำหรับตลาดส่งออกที่สำคัญ ในปี 2561 ประกอบด้วยตลาดสหภาพยุโรป 269,127 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 43% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ลดลง 2.77% เมื่อเทียบกับ 276,805 ตัน ในปี 2560 ตามด้วยตลาดอาเซียน 102,946 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 16% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) เพิ่มขึ้น 100.58% เมื่อเทียบกับ 51,325 ตัน ในปี 2560 ตลาดจีน 170,154 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 27% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ลดลง 14.86% เมื่อเทียบกับ 199,857 ตัน ในปี 2560 และตลาดอื่นๆ 83,998 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 13% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ลดลง 22.0% เมื่อเทียบกับ 107,692 ตัน ในปี 2560

ในปี 2561 กัมพูชาส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนมากเป็นอันดับ 1 จำนวน 170,154 ตัน ลดลงประมาณ 14.9% เมื่อเทียบกับ 199,857 ตัน ในปี 2560 ตามด้วยประเทศฝรั่งเศส 86,050 ตัน เพิ่มขึ้น 11.2% เมื่อเทียบกับ 77,363 ตัน ในปี 2560 มาเลเซีย 40,861 ตัน เพิ่มขึ้น 6.5% เมื่อเทียบกับ 38,360 ตัน ในปี 2560 โปแลนด์ 23,142 ตัน ลดลง 47.4% เมื่อเทียบกับ 44,023 ตัน ในปี 2560 เนเธอร์แลนด์ 26,714 ตัน ลดลง 1.7% เมื่อเทียบกับ 27,175 ตัน ในปี 2560 สหราชอาณาจักร 18,178 ตัน ลดลง 32.1% เมื่อเทียบกับ 26,775 ตัน ในปี 2560 กาบอง 33,060 ตัน เพิ่มขึ้น 34.0% เมื่อเทียบกับ 24,677 ตัน ในปี 2560 ส่วนประเทศอื่นๆที่กัมพูชาส่งออกในปี 2561 เช่น เวียดนาม 26,712 ตัน ไทย 23,816 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

มาเลเซีย

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ รายงานว่า พื้นที่เพาะปลูกของมาเลเซียอยู่ที่ประมาณ 4.3 ล้านไร่ กระจายอยู่ในรัฐต่างๆ โดยรัฐที่มีการเพาะปลูกข้าวมากที่สุดคือ เคนดาร์ซึ่งมีผลผลิตข้าวเปลือกคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30% ของผลผลิตทั้งหมดของประเทศ รองลงมา ได้แก่ ซาราวัก (ข้าวไร่) เปรัก กลันตัน สลังงอ เปอลิส ซาบาร์ ปีนัง ตรังกานู และปะหัง ตามลำดับ

ในปี 2560 มาเลเซียมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 2.57 ล้านตัน ลดลงจาก 2.74 ล้านตันในปี 2559 ส่วนผลผลิตข้าวสารอยู่ที่ประมาณ 1.6-1.8 ล้านตันต่อปี มีอัตราการบริโภคข้าวเฉลี่ยต่อคนต่อปีของมาเลเซียอยู่ที่ประมาณ 80 กิโลกรัม และมีระดับความมั่นคงทางอาหาร (Self-sufficiency level :SSL) กล่าวคือมีกำลังผลิตข้าวต่อความต้องการบริโภคในประเทศอยู่ที่ 70% และส่วนที่เหลืออีก 30% ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้ ภายในปี 2563 (2020) มาเลเซียตั้งเป้าหมายจะเพิ่มดัชนีความมั่นคงทางอาหารเป็น 80%

ในปี 2561 มาเลเซียมีการนำเข้าข้าวจำนวนมากกว่า 800,000 ตัน คิดเป็นมูลค่านำเข้าประมาณ 406.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีแหล่งนำเข้าหลัก ได้แก่ ไทย (คิดเป็นสัดส่วน 59.5% ของการนำเข้าทั้งหมด) เวียดนาม (25.5%) กัมพูชา (5%) อินเดีย (4.4%) และปากีสถาน (3.2%) สำหรับในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2562 มาเลเซียมีการนำเข้าข้าวจากทั่วโลกเพิ่มขึ้น 30.7% ในเชิงปริมาณ และเพิ่มขึ้น 19.4% ในเชิงมูลค่า โดยมีการนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้น 43.4% และ 30.7% ในเชิงปริมาณและมูลค่าตามลำดับ

โดยประเภทของข้าวที่นำเข้าจากไทย ส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 96% ส่วนที่เหลือเป็นข้าวเหนียว และข้าวหอมมะลิ ส่วนข้าวที่นำเข้าจากเวียดนามและกัมพูชาส่วนใหญ่เป็นข้าวขาวเช่นเดียวกัน สำหรับข้าวที่นำเข้าจากอินเดียและปากีสถานจะเป็นข้าวบาสมัติ

ผลผลิตข้าวของมาเลเซียไม่เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศและยังต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยประเทศไทยเป็นผู้ที่ครองส่วนแบ่งตลาดอันดับแรกของมาเลเซีย นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์จาก OECD-FAO ว่ามาเลเซียจะมีความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นจากปริมาณการบริโภคที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากร ในขณะที่การผลิตข้าวของมาเลเซียขยายตัวได้ในอัตราที่ต่ำกว่าเนื่องด้วยพื้นที่การเกษตรที่จำกัด การเติบโตของสังคมเมืองที่รูกล้ำ พื้นที่การเกษตรของประเทศ ตลอดจนเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ให้ความสนใจในการปลูกปาล์มน้ำมันเป็นหลัก

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Ministry of Agriculture and Agro-based Industry) ของมาเลเซียเป็นผู้มีอำนาจในการกำกับดูแล การติดตามและควบคุม เรื่องการค้าข้าว โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้าวเปลือกและข้าวสาร (Paddy and Rice Regulation Act) ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลมาเลเซียให้สิทธิแก่หน่วยงาน BERNAS เป็นผู้นำเข้าข้าวจากต่างประเทศแต่เพียงผู้เดียว และการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศต้องดำเนินการผ่านทางเรือเท่านั้น โดยกำหนดจุดนำเข้าทางเรือ 11 แห่ง

แม้ว่ามาเลเซียจะมีการนำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มขึ้น แต่ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าข้าวขาว ในขณะที่การนำเข้าข้าวหอมมะลิมิแนวโน้มหดตัวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา เนื่องจากราคาข้าวหอมมะลิของไทยเพิ่มสูงขึ้นมาก ประกอบกับค่าเงินริงกิตที่อ่อนค่าลง

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า ผลผลิตข้าวเปลือกในไตรมาสที่ 2 ของปี ซึ่งสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 คาดว่าจะมีประมาณ 3.83 ล้านตัน ลดลงประมาณ 6.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่พื้นที่เก็บเกี่ยวคาดว่าจะมีประมาณ 5.66 ล้านไร่ ลดลงจากจำนวน 5.82 ล้านไร่ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีการเก็บเกี่ยวไปแล้วประมาณ 63.9% ของพื้นที่เก็บเกี่ยวทั้งหมด ขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่ที่ปลูกประมาณ 675 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงจาก 700 กิโลกรัมต่อไร่ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (the United States Department of Agriculture; USDA) คาดว่าการนำเข้าข้าวของฟิลิปปินส์ในปีนี้จะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 20% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3 ล้านตัน ซึ่งจะทำให้ประเทศฟิลิปปินส์เป็นผู้นำเข้าข้าวอันดับสองของโลกรองจากประเทศจีน

ทั้งนี้ การนำเข้าข้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังจากที่รัฐบาลเปลี่ยนนโยบายนำเข้าข้าวโดยการยกเลิกมาตรการข้อจำกัดเชิงปริมาณ (Quantitative Restriction : QR) ในการนำเข้าข้าว และได้ออกพระราชบัญญัติฉบับที่ 11203 (Republic Act : RA) หรือกฎหมายการเปิดเสรีการค้าข้าวเมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งสาระสำคัญของพระราชบัญญัติ 11203 รัฐบาลได้เปิดเสรีการค้าข้าวของประเทศโดยการยกเลิกข้อจำกัดเชิงปริมาณและจำกัดบทบาทขององค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Authority : NFA) เป็นเพียงหน่วยงานด้านการสำรองข้าวและจัดหาข้าวได้เฉพาะข้าวที่ผลิตในประเทศเท่านั้น

กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯตั้งข้อสังเกตว่า หลังจากมีการเปลี่ยนนโยบายเปิดเสรีอุตสาหกรรมข้าวในประเทศพบว่าการส่งมอบข้าวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเวียดนาม ดังนั้นกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ จึงปรับเพิ่มการคาดการณ์การนำเข้าของฟิลิปปินส์ในปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 2.5 ล้านตัน เมื่อปีที่แล้ว

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนมิถุนายน 2562 ราคาข้าวเปลือกและราคาข้าวสารมีแนวโน้มปรับลดลงจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า (ราคาข้าวเคยพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2561) โดยราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 18 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 345 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 18.15 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 351 เหรียญสหรัฐต่อตันในช่วงสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 14.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 39.42 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 756 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 39.44 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 763 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากช่วงสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 4.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 43.1 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 826 เหรียญสหรัฐต่อตัน เท่ากับสัปดาห์ก่อนหน้า และลดลงประมาณ 2.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนราคาขายส่งข้าวสารธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 35.54 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 681 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 35.73 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 691 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 6.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาขายปลีกข้าวสารธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 38.72 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 742 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 38.76 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 750 เหรียญสหรัฐต่อตันจากช่วงสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 4.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มา *Oryza.com*

จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถขายข้าวได้รวม 342,839 ตัน จากที่นำข้าวออกมาประมูลประมาณ 790,316 ตัน (คิดเป็น 43.38% ของปริมาณข้าวที่นำออกมาเสนอขาย) โดยราคาขายอยู่ที่ 1,774 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 256 เหรียญสหรัฐต่อตัน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปี 2562 นี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-12 มีนาคมที่ผ่านมา หน่วยงานด้านการสำรองธัญพืช (the State Administration of Grains and Reserves; SAGR) ของรัฐบาลจีนได้มีการนำข้าวเก่าจากสต็อกรัฐบาล ซึ่งเป็นข้าวสายพันธุ์ Indica ต้นฤดู (early indica rice) ออกมาเสนอขายประมาณ 7.24 ล้านตัน แต่สามารถขายออกไปได้เพียง 22,000 ตัน เท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่โรงสีข้าวจะซื้อข้าวฤดูใหม่ไปใช้สำหรับการแปรรูปเท่านั้น

ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา หน่วยงานด้านการสำรองธัญพืช (SAGR) ได้เริ่มนำข้าวสายพันธุ์ Indica กลางและปลายฤดู (mid-to-late indica rice) ออกมาเสนอขายก่อนกำหนดเวลาในช่วงปีแล้วประมาณ 2 เดือน เพื่อลดภาระการสต็อกข้าวของรัฐบาล อย่างไรก็ตามคาดว่า การจำหน่ายข้าวจะล่าช้าออกไปจนถึงเดือนพฤษภาคมนี้ ขณะที่การเสนอขายข้าวสายพันธุ์ Japonica ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะนำมาเสนอขายในช่วงเวลาใด

ทั้งนี้เมื่อปี 2561 ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-27 ธันวาคม 2561 ได้มีการจัดประมูลขายข้าวออกไปได้ประมาณ 8.5 ล้านตัน (ไม่รวมข้าวที่ประมูลเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม)

กรมศุลกากรจีน (General Administration of Customs of the People's Republic of China; GACC) รายงานว่า การส่งออกข้าวในเดือนพฤษภาคม 2562 มีปริมาณ 0.343 ล้านตัน ลดลงประมาณ 2% เมื่อเทียบกับ 0.35 ล้านตันในเดือนเมษายนที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 236% เมื่อเทียบกับ 0.102 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2562 (มกราคม-พฤษภาคม 2562) ประเทศจีนส่งออกข้าวประมาณ 1.172 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 448.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 94% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 47% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

เกาหลีใต้

หน่วยงาน Agro Fisheries & Food Trade Corporation (KAFTC) ของรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ตกลงซื้อข้าวกล้องเมล็ดสั้น (non-glutinous short-grain brown rice) จำนวน 20,000 ตัน ซึ่งเป็นข้าวจากจีนในราคา 759.68 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในการประมูลซื้อข้าวเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีกำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคมศกนี้

รัฐบาลเกาหลีใต้กำลังพิจารณาส่งอาหารจำนวน 300,000 ตัน รวมถึงข้าวสารให้แก่ผู้วิโยในเกาหลีเหนือ เนื่องจากตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 เกาหลีเหนือได้ร้องขอความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการ โดยต้องการให้เกาหลีใต้สนับสนุนข้าวสาร แต่รัฐบาลเกาหลีใต้ยังไม่ได้ตอบรับและอยู่ระหว่างการพิจารณา หลังจากการลงความเห็นร่วมกันระหว่างกรุงวอชิงตันและกรุงโซลแล้ว เห็นควรที่จะสนับสนุนการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม (Humanitarian aid) แก่เกาหลีเหนือ ซึ่งอาหารจำนวนนี้มีกำหนดแจกจ่ายอย่างรวดเร็วที่สุด ในช่วงเดือนมิถุนายน 2562 โดยอาศัยความร่วมมือจาก The United Nations WorldFood Program (WFP) และ Food and

Agriculture Organization (FAO) เพื่อช่วยเหลือในการลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง โดยข้อสรุปในรายละเอียดเกี่ยวกับการช่วยเหลือครั้งนี้จะเสร็จสิ้นหลังจากมีการหารือในระดับปฏิบัติการระหว่าง FAO และ WFP

ทั้งนี้การส่งข่าวสารไปยังเกาหลีเหนืออาจส่งผลกระทบต่อราคาข้าวในเกาหลีใต้ เนื่องจากมีปัญหาการผลิตปริมาณการผลิตภายในประเทศเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากเงินรูปีแข็งค่าขึ้น ท่ามกลางภาวะที่ความต้องการข้าวจากต่างประเทศยังคงมีน้อย โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 367-370 เหรียญสหรัฐต่อดัน เพิ่มขึ้น 2-3 เหรียญสหรัฐจากระดับ 365-367 เหรียญสหรัฐต่อดัน เมื่อสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงนี้ประเทศผู้ซื้อยังคงมีสต็อกข้าวที่ซื้อไปก่อนหน้านี้เป็นจำนวนมากจึงยังไม่เร่งรีบที่จะซื้อเพิ่ม และคาดว่าภาวะตลาดจะยังไม่กระตือรือร้นในอีก 1-2 สัปดาห์ข้างหน้า

ขณะเดียวกันมีรายงานว่า ผู้ค้าข้าวของบังคลาเทศกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะส่งออกข้าวไปยังประเทศฟิลิปปินส์ประมาณ 200,000-300,000 ตัน เนื่องจากในปีนี้อัตราการส่งออกข้าวของบังคลาเทศจะมีผลผลิตส่วนเกินประมาณ 1.5 ล้านตัน ส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศในปีนี้อัตราการส่งออกข้าวไปยังต่างประเทศคาดว่าจะช่วยให้ภาวะราคาข้าวในประเทศปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม วงการคาดการณ์ว่าเป็นเรื่องยากที่บังคลาเทศจะสามารถส่งออกข้าวได้ เนื่องจากขาดประสบการณ์และต้นทุนที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศผู้ส่งออกรายอื่นๆ

กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (The India Meteorological Department; IMD) รายงานว่า ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ประเทศอินเดียมีปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ 37% โดยพื้นที่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 18% ภาคกลางมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 42% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 18% พื้นที่แถบชายฝั่งทางตอนใต้มีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 28% และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 45% โดยในขณะนี้ลมพายุที่หอบเอาฝนมาตกได้กระจายไปครอบคลุมพื้นที่กว่าครึ่งหนึ่งของอินเดียแล้ว และคาดว่าจะขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ หลังจากพายุฝนในปีนี้อาจจะช้ากว่ากำหนด

ก่อนหน้านี้ กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (IMD) พยากรณ์ว่าฤดูมรสุมของปีนี้จะเริ่มมีพายุฝนพัดเข้าชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศในช่วงตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งล่าช้ากว่าที่เคยคาดไว้ว่าจะเป็นวันที่ 6 มิถุนายน ซึ่งตามปกติแล้วลมมรสุมจะพัดเข้าทางตอนใต้ของประเทศที่แคว้น Kerala ในช่วงวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี และจะเริ่มล่าถอยไปที่แคว้น Rajasthan ทางตะวันตกของประเทศในช่วงเดือนกันยายน

โดยในปีนี้อัตราการมีฝนตกในระดับประมาณ 96% ของค่าเฉลี่ยระยะยาว (the long period average; LPA) โดยในเดือนกรกฎาคมจะมีฝนตกประมาณ 95% ของค่าเฉลี่ยระยะยาว และเพิ่มเป็น 99% ในเดือนสิงหาคม ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (IMD) คาดว่าปริมาณน้ำฝนในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายนของปีนี้จะอยู่ในระดับปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยน้ำฝนประมาณ 96-104% ของค่าเฉลี่ยในรอบ 50 ปี (ประมาณ 89 เซนติเมตร) โดยในช่วงฤดูมรสุมนี้จะมีฝนตกลงมาประมาณ 70% ของปริมาณฝนทั้งปี ซึ่งจำเป็นต่อการเพาะปลูกพืชหลักๆ ของอินเดียเป็นอย่างมาก

กระทรวงทรัพยากรน้ำ (the Ministry of Water Resources) รายงานว่าปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำหลักทั่วประเทศ 91 แห่ง ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 มีปริมาณน้ำกักเก็บประมาณ 27.26 พันล้านลูกบาศก์

เมตร ลดลงประมาณ 8% เมื่อเทียบกับจำนวน 29.72 พันล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และลดลงประมาณ 6.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 29.16 พันล้านลูกบาศก์เมตรเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า โดยปริมาณน้ำที่เก็บเก็บในขณะนี้ คิดเป็นประมาณ 17% ของความจุของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้เต็มที่ประมาณ 161.993 พันล้านลูกบาศก์เมตร

มีรายงานว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ของอินเดีย ประกาศใช้มาตรการด้านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบท โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณ 250 ล้านรูปีในช่วง 5 ปีจากนี้ ซึ่งการลงทุนดังกล่าวจะครอบคลุมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร อาทิ Big Data Analytics และ Blockchain รวมถึงการก่อสร้างชลประทาน การสร้างโรงงานแปรรูปในท้องถิ่น ระบบจัดเก็บและขนส่ง การพัฒนาสตาร์ทอัพ และการจูงใจให้เกิดการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อยกระดับมูลค่าและมาตรฐานให้ได้ตามความต้องการของตลาด

มาตรการดังกล่าวเป็นความพยายามที่จะขับเคลื่อน Agricultural Export Policy ของอินเดียที่ได้มีการวางแผนผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรเป็นครั้งแรก และเป็นการลดการพึ่งพิงมาตรการเดิมๆ ที่รัฐเคยใช้ในการอุดหนุนสินค้าเกษตร ในขณะเดียวกัน อินเดียได้ยกระดับบทบาทของระบบการกระจายอาหารสาธารณะ (Public Distribution System) และ องค์การอาหารแห่งชาติ (Food Cooperation India; FCI) ให้เป็นกลไกแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด ด้วยการจำหน่ายธัญพืชให้แก่ประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนในราคาพิเศษ

ในปีที่ผ่านมา อินเดียใช้มาตรการกำหนดราคาซื้อขายแบบสนับสนุน หรือ Market Support Price (MSP) เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และมีมาตรการอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าปุ๋ย ค่าไฟฟ้า และ ค่าขนส่ง แต่มาตรการดังกล่าวสร้างภาระให้กับรัฐบาลและอาจขัดต่อหลักการค้าเสรีภายใต้ WTO ในปีนี้ รัฐบาลจึงได้ใช้มาตรการระบายสินค้าโดยจัดจำหน่ายธัญพืชในราคาอุดหนุนให้กับคนยากจนภายใต้กฎหมาย National Food Security Act (NFSA) โดยในช่วงสองปีข้างหน้ารัฐบาลคาดว่าจะจำหน่ายข้าวและข้าวสาลีให้แก่คนยากจนที่มีสิทธิ์ตาม NFSA ประมาณ 810 ล้านคน และจำหน่ายน้ำตาลให้กับคนจนอีก 190 ล้านคน โดยมีแผนที่จะก่อสร้างคลังสินค้าให้กับ FCI เพิ่มเติม และคาดว่าจะใช้งบประมาณ 290 ล้านรูปีในการจัดเก็บและจัดจำหน่ายข้าวสาลี 1 แสนตัน และ 410 ล้านรูปีสำหรับจัดจำหน่ายข้าว 1 แสนตัน

นอกจากนี้ รัฐบาลมีแผนที่จะจัดสวัสดิการให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารของประเทศ ภายใต้โครงการชื่อ Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ปีละ 6,000 รูปีต่อคน แบ่งจ่ายเป็น 3 งวด งวดละ 2,000 รูปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ผลิตอาหารสามารถดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นในครัวเรือนได้

ที่มา *Oryza.com*

บังคลาเทศ

ความคืบหน้าของโครงการรับซื้อข้าวเพื่อเก็บสต็อกไว้ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 และจะไปสิ้นสุดในวันที่ 31 สิงหาคมศกนี้นั้น นับจนถึงขณะนี้ รัฐบาลได้รับซื้อข้าวเปลือก (ช่วงของฤดูการผลิต Boro (มกราคม-พฤษภาคม) จากเกษตรกรได้แล้วประมาณ 400,000 ตัน ซึ่งเกือบจะครบตามเป้าที่กำหนดไว้ที่ 400,000 ตัน แล้ว ส่วนการรับซื้อข้าวสารจากโรงสีข้าว นั้น สามารถจัดซื้อได้แล้วประมาณ 42% จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1.1 ล้านตัน

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ออกมาตรการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในช่วงของฤดูการผลิต Boro ซึ่งเป็นหนึ่งใน มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวในประเทศที่ลดลงในปี นี้ เนื่องจากผลผลิตข้าวในปีนี้มีจำนวนมากเกินความ ต้องการจนส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศลดลงเป็นประวัติการณ์ โดยรัฐบาลได้กำหนดราคาสำหรับข้าวเปลือกไว้ที่ 26 ทากาต่อกิโลกรัมหรือประมาณ 305 เหรียญสหรัฐต่อตัน สำหรับข้าวนึ่งกำหนดไว้ที่ 36 ทากาต่อกิโลกรัมหรือ ประมาณ 423 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวนึ่งกำหนดไว้ที่ 38 ทากาต่อกิโลกรัมหรือประมาณ 446 เหรียญสหรัฐต่อตัน

กรมส่งเสริมการเกษตร (The Department of Agriculture Extension; DAE) ได้พยากรณ์ว่าผลผลิต ข้าวในฤดูการผลิต Boro ในปี 2019 นี้ จะมีประมาณ 19.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 19.7 ล้านตัน ในปี 2018 ที่ ผ่านมา ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่าในปีการผลิต 2018/19 บังคลาเทศจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 34.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 7% เนื่องจากมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าว ประกอบกับผลผลิตข้าว ต่อไร่มีจำนวนเพิ่มขึ้น

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2561-18 มิถุนายน 2562 มีการนำเข้าข้าว 1,120,179 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.57% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,051,170 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดย เป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 145,854 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 23.68% เมื่อเทียบกับจำนวน 117,925 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 974,325 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4.40% เมื่อเทียบกับจำนวน 933,244 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 18 มิถุนายน 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 23,562 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-18 มิถุนายน 2562 ประเทศ ต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 209,042 ตัน ฝรั่งเศส 160,388 ตัน เนเธอร์แลนด์ 134,198 ตัน สเปน 103,756 ตัน อิตาลี 99,458 ตัน โปรตุเกส 78,153 ตัน โปแลนด์ 69,568 ตัน เยอรมนี 66,904 ตัน เบลเยียม 51,159 ตัน สาธารณรัฐเชค 33,180 ตัน บัลแกเรีย 27,776 ตัน สวีเดน 22,985 ตัน ลิทัวเนีย 11,094 ตัน ฮังการี 9,765 ตัน เดนมาร์ก 9,468 ตัน โรมาเนีย 7,643 ตัน กรีซ 6,324 ตัน ออสเตรีย 4,156 ตัน เป็นต้น

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-18 มิถุนายน 2562 มีการส่งออก 207,696 ตัน ลดลง 21.78% เมื่อเทียบกับจำนวน 265,539 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสาย พันธุ์ Japonica จำนวน 176,294 ตัน ลดลงประมาณ 25.04% เมื่อเทียบกับจำนวน 235,187 ตัน ในช่วงเดียวกัน ของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 31,401 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3.46% เมื่อเทียบกับ จำนวน 30,352 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 18 มิถุนายน 2562 สหภาพยุโรป ส่งออกข้าว 3,431 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-18 มิถุนายน 2562 ประเทศที่ส่งออกข้าว ประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 105,233 ตัน โปรตุเกส 31,349 ตัน สเปน 26,869 ตัน กรีซ 24,054 ตัน บัลแกเรีย 7,327 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,657 ตัน โปแลนด์ 2,119 ตัน โรมาเนีย 1,191 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 1,321,102 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,198,447 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดย

เป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 144,026 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 43.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 100,502 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,177,076 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,097,945 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 268,462 ตัน ฝรั่งเศส 192,003 ตัน เนเธอร์แลนด์ 148,313 ตัน เยอรมนี 99,947 ตัน โปแลนด์ 98,040 ตัน อิตาลี 93,585 ตัน สเปน 98,113 ตัน โปรตุเกส 81,860 ตัน เบลเยียม 75,654 ตัน สาธารณรัฐเชค 40,281 ตัน สวีเดน 30,298 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม มีการส่งออก 295,172 ตัน เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 286,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 259,034 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 243,359 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,138 ตัน ลดลงประมาณ 16.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,146 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าว ประกอบด้วยประเทศอิตาลีจำนวน 130,474 ตัน กรีซ 50,240 ตัน สเปน 40,706 ตัน โปรตุเกส 37,389 ตัน บัลแกเรีย 13,628 ตัน โรมาเนีย 9,087 ตัน เป็นต้น

ที่มา Oryza.com

อาร์เจนตินา

กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture in Argentina) รายงานว่า ในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ ประเทศอาร์เจนตินาส่งออกข้าวประมาณ 38,188 ตัน ลดลงประมาณ 22% เมื่อเทียบกับ 48,927 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยส่งไปยังประเทศบราซิล 12,942 ตัน ชิลี 6,425 ตัน สหรัฐฯ 30 ตัน และประเทศอื่นอีกประมาณ 18,517 ตัน

ก่อนหน้านี้ สถาบัน Instituto Nacional de Estadística Censos รายงานว่า ในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ ประเทศอาร์เจนตินาส่งออกข้าวประมาณ 101,870 ตัน ประกอบด้วยข้าวขาวจำนวน 80,310 ตัน ข้าวกล้องจำนวน 20,390 ตัน และข้าวหักจำนวน 1,170 ตัน

ที่มา Oryza.com

บราซิล

สถาบันข้าวแห่ง Rio Grande do Sul (the Rice Institute of Rio Grande do Sul; IRGA) รายงานในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-พฤษภาคม 2019) บราซิลส่งออกข้าวจำนวน 652,412 ตัน ลดลงประมาณ 25% เมื่อเทียบกับจำนวน 815,915 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยส่งไปยังประเทศ Venezuela จำนวน 165,976 ตัน ประเทศ Senegal จำนวน 117,448 ตัน ประเทศ Sierra Leone จำนวน 81,112 ตัน ประเทศ Peru จำนวน 62,004 ตัน ประเทศ Gambia จำนวน 56,966 ตัน ประเทศ Cuba จำนวน 42,206 ตัน ประเทศ UAE จำนวน 24,376 ตัน ประเทศสหรัฐฯจำนวน 8,548 ตัน ประเทศ Angola จำนวน 8,212 ตัน ประเทศ Cabo Verde จำนวน 4,663 ตัน ประเทศ Bolivia จำนวน 3,218 ตัน ประเทศชิลีจำนวน 2,155 ตัน ประเทศเบลเยียมจำนวน 1,502 ตัน ประเทศปานามาจำนวน 1,165 ตัน และประเทศอื่นอีกประมาณ 72,821 ตัน

ทั้งนี้ในปี 2018 บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 1.81 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 108% เมื่อเทียบกับจำนวน 870,268 ตัน ในปี 2017 โดยประเทศ Venezuela เป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ ซึ่งนำเข้าไปประมาณ

620,567 ตัน ตามด้วยประเทศ Senegal จำนวน 218,564 ตัน ประเทศ Peru จำนวน 121,205 ตัน, ประเทศ Gambia จำนวน 128,734 ตัน, ประเทศ Nicaragua จำนวน 114,394 ตัน, ประเทศ Sierra Leone จำนวน 112,344 ตัน, ประเทศ Cuba จำนวน 86,766 ตัน, ประเทศ Costa Rica จำนวน 64,940 ตัน ประเทศ Switzerland จำนวน 61,161 ตัน, ประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 61,940 ตัน, ประเทศ Bolivia จำนวน 21,870 ตัน, ประเทศแอฟริกาใต้จำนวน 11,081 ตัน, และประเทศอื่นอีกประมาณ 186,350 ตัน เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2017 บราซิลส่งออกข้าวจำนวน 870,268 ตัน ลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 935,085 ตัน ในปี 2016

ด้านการนำเข้านั้น ในช่วง 5 เดือนแรกของปี (มกราคม-พฤษภาคม 2019) บราซิลนำเข้าข้าวจำนวน 361,937 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 16% เมื่อเทียบกับจำนวน 312,032 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าจากประเทศ Paraguay จำนวน 261,602 ตัน ประเทศ Argentina จำนวน 48,384 ตัน ประเทศ Uruguay จำนวน 46,049 ตัน ประเทศ Italy จำนวน 2,781 ตัน ประเทศ Chile จำนวน 800 ตัน ประเทศ Vietnam จำนวน 245 ตัน ประเทศไทย 259 ตัน และประเทศอื่นๆอีกประมาณ 1,817 ตัน เป็นต้น

โดยในเดือนพฤษภาคม 2562 บราซิลนำเข้าข้าว 93,252 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 30% เมื่อเทียบกับจำนวน 72,162 ตัน ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นประมาณ 63% เมื่อเทียบกับ 57,370 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในปี 2018 บราซิลนำเข้าข้าวจำนวน 842,888 ตัน โดยนำเข้าจากประเทศ Paraguay จำนวน 598,799 ตัน Argentina จำนวน 122,188 ตัน ประเทศ Uruguay จำนวน 107,581 ตัน ประเทศ Italy จำนวน 6,967 ตัน ประเทศ Suriname จำนวน 3,750 ตัน ประเทศ Guyana จำนวน 1,585 ตัน ประเทศ Vietnam จำนวน 444 ตัน และประเทศอื่นๆอีกประมาณ 1,574 ตัน เป็นต้น

สถาบันภูมิศาสตร์และสถิติแห่งบราซิล (the Brazilian Institute of Geography and Statistics; IBGE) คาดว่า ในปีการผลิต 2019 จะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 10.496 ล้านตัน ลดลง 10.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 11.74 ล้านตัน ในปี 2018 ขณะที่พื้นที่เพาะปลูกคาดว่าจะมีประมาณ 10.5125 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 10% เมื่อเทียบกับจำนวน 11.6875 ล้านไร่ในปี 2018

ขณะที่บริษัท Brazil's National Supply Company (Conab) คาดว่า ในปีการผลิต 2018/19 จะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 10.654 ล้านตัน ลดลงประมาณ 12% เมื่อเทียบกับจำนวน 12.06 ล้านตัน ในปี 2017/18 และลดลงจากการประมาณการณ์เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ 10.653 ล้านตัน ขณะที่พื้นที่เพาะปลูกคาดว่าจะมีประมาณ 10.5625 ล้านไร่ ลดลง 14% เมื่อเทียบกับจำนวน 12.3125 ล้านไร่ในปี 2017/18 และลดลงจากการประมาณการณ์เมื่อเดือนเมษายนที่ 10.656 ล้านไร่

ที่มา *Oryza.com*